

Số: /KH-SKHĐT

Trà Vinh, ngày tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, nêu cao tính tự giác, trung thực trong quá trình thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Từ mục đích và yêu cầu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhằm tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại cơ quan với một số nội dung thực hiện cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng như: Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập..., đến toàn thể CBCCVN thông qua các hình thức lồng ghép vào cuộc họp Đảng bộ, chi bộ; học Nghị quyết, mạng nội bộ, niêm yết tại cơ quan, họp giao ban... Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của tất cả các CBCCVN tại cơ quan trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai, công khai, giải trình và xác minh tài sản, thu nhập nhằm góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Ban Giám đốc Sở gương mẫu và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập; nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thông qua quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định pháp luật, không bỏ sót đối tượng có nghĩa vụ kê khai, chủ động theo dõi, nắm tình hình về biến động tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng của cơ quan, đơn vị mình.

4. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập phải ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác, trung thực, giải trình rõ ràng và có cơ sở pháp lý đối với tài sản, thu nhập của mình. Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không rõ ràng, hợp lý thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý theo quy định.

5. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “*tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản*”; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản hướng dẫn thi hành...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện, quán triệt cho toàn bộ Đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị mình nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Giao Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập về trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- BGD Sở;
- Các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr,P12.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hồng Ngọc Hưng